

Hinihikayat ng FEMA ang mga nakaligtas na manatiling makipag-ugnayan at Panatilihin Napapanahon ang kanilang Pagbawi

Release Date: Pebrero 10, 2025

TALLAHASSEE, Florida - Mahigit sa 1,000 kawani ng FEMA ang nasa lugar pa rin sa Florida upang matulungan ang mga nakaligtas na makabawi mula sa mga Hurricane Milton, Helene at Debby. Patuloy na ipoproseso ng FEMA ang mga aplikasyon, tumatanggap, at pamamahalaan ang mga apela, magsagawa ng mga inspeksyon at tutulungan ang mga aplikante at lokal na opisyal na may mga katanungan at magbibigay impormasyon tungkol sa mga programa.

Ang mga nakaligtas na nag-apply para sa tulong sa FEMA ay dapat patuloy na manatiling nakikipag-ugnayan sa ahensya upang i-update ang kanilang aplikasyon. Ang kulang o hindi napapanahong materyal ay maaaring magresulta sa pagkaantala. Ang impormasyon na maaaring kailangang i-update ay kinabibilangan ng:

- Ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa pabahay, numero ng telepono o mailing address.
- Ang pangalan ng isang taong itinalaga upang magsalita para sa iyo.
- Mga pangalan ng mga miyembro ng sambahayan at bilang ng mga taong naninirahan sa bahay.
- Mga pagbabago sa iyong aplikasyon ng FEMA.
- Pagwawasto o pagpapatunay ng pinsala sa bahay at ari-arian.
- Ang iyong preperensya sa pagbayad

Ang mga Floridian na naghihintay para sa inspeksyon ay dapat patuloy na suriin ang katayuan ng kanilang aplikasyon. Maaaring suriin ng mga nakaligtas sa kanilang katayuan ng aplikasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa [DisasterAssistance.gov](https://www.fema.gov/disaster-assistance) o pagtawag sa FEMA nang direkta sa 800-621-3362.



FEMA

Page 1 of 2

Mahalagang tiyakin na ang lahat ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ay napapanahon. Maaaring tawagan ng FEMA ang mga nakaligtas upang mag-iskedyul ng inspeksyon sa nasirang tahanan o makakuha ng karagdagang impormasyon upang maproseso ang aplikasyon. Ang mga tawag na ito ay maaaring magmula sa mga hindi pamilyar na area code o mga numero ng telepono.

Dapat sagutin ng mga nakaligtas ang mga tawag na ito o tawagan ang anumang mga hindi nasagot na tawag. Tatawagan ng FEMA ang mga nakaligtas nang hanggang siyam na beses upang mag-iskedyul ng inspeksyon. Ang isang aplikante na hindi nasagot ang mga tawag na ito ay kailangang humiling muli ng inspeksyon.

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa pagbawi ng Hurricane Milton, bisitahin ang fema.gov/disaster/4834. Para sa impormasyon sa pagbawi ng Hurricane Helene, bisitahin ang fema.gov/disaster/4828. Para sa Hurricane Debby, bisitahin ang fema.gov/disaster/4806. [I-follow ang FEMA sa X sa x.com/femaregion4](#) o sa Facebook sa facebook.com/fema.



FEMA

Page 2 of 2